



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙		
หัวข้อข่าว	ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมประชุมประธานรัฐสภากลุ่มประเทศ MIKTA*		

นายชอง เซ กยุน ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมประชุมประธานรัฐสภากลุ่มประเทศมหาอำนาจขนาดกลาง (MIKTA : มาจากตัวอักษรแรกของชื่อประเทศสมาชิกทั้ง ๕ ประเทศ) ประกอบด้วย ๕ ประเทศสมาชิก ได้แก่ เม็กซิโก อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ตุรกี และออสเตรเลีย การประชุมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ณ เมืองโฮบาร์ต ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

การประชุมประธานรัฐสภาของกลุ่มประเทศ MIKTA มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกรัฐสภาให้แน่นแฟ้นขึ้น อันจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือในมิติต่างๆ ดังนั้น การประชุมนี้จึงนับเป็นเวทีการเมืองระหว่างประเทศที่มีความสำคัญ และส่งผลดีต่อการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกได้อีกช่องทางหนึ่ง ในการหารือร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นสำคัญได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การรับมือกับภัยก่อการร้าย การบริหารกิจการบ้านเมือง และการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตย เป็นต้น รวมทั้งประเด็นที่เกาหลีใต้ให้ความสำคัญโดยเฉพาะ นั่นคือ การเสริมสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงและการรวมประเทศ ซึ่งประเด็นเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจากประชาคมโลก

การประชุมครั้งนี้มี นายชอง เซ กยุน ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งประธานรัฐสภาของประเทศสมาชิกต่างๆ ด้วย โดยมีหัวข้อการประชุม ๕ เรื่อง ประกอบด้วย การรับฟังเสียงประชาชนของรัฐสภาเพื่อสะท้อนไปยังรัฐบาล บทบาทรัฐสภากับความมั่นคง การเป็นภาคีสมาชิกความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP) ในกลุ่มประเทศ MIKTA รัฐสภากับการขยายข้อตกลงความร่วมมือด้านต่างๆ และความเป็นอิสระของรัฐสภาควรเริ่มจากรัฐบาล

ทั้งนี้ ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวว่า เวทีการประชุมนี้มีความสำคัญต่อการเจรจาเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาและประเด็นความท้าทายในระดับสากล ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ การเงิน ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม ความยากจน และการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ประเทศสมาชิกทั้งหลายจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่น เพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐสภาเป็นองค์กรสำคัญที่จะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อให้เสียงสะท้อนเหล่านั้นส่งไปถึงรัฐบาลให้มากที่สุด จึงจำเป็นต้องแสวงหาแนวทางและขยายโอกาสการรับฟังเสียงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

นายชอง เซ กยุน ได้กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการให้บริการข้อมูลข่าวสารอันจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานในรัฐสภา รวมทั้งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และสะท้อนความโปร่งใสของการทำงานในระบบราชการอีกด้วย

ในการนี้ ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี และประธานรัฐสภาอินโดนีเซียได้พบปะหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันอย่างใกล้ชิด รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นขึ้นด้วย

* กลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ (G20) ซึ่งมีผลผลิตมวลรวมในประเทศอยู่ในลำดับระหว่าง ๑๒ - ๑๘ ของโลก ประกอบด้วย เม็กซิโก อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ตุรกี และออสเตรเลีย โดยการประชุมนี้เกาหลีใต้มีส่วนสำคัญในการริเริ่มและผลักดันให้จัดตั้งกลุ่มประเทศสมาชิกขึ้น เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๖ และเป็นเจ้าภาพจัดประชุมขึ้นเป็นครั้งแรก ณ กรุงโซล ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ที่มาของข่าว :	National Assembly Review : 2016 November, http:// review.assembly.go.kr		
วันที่พิมพ์ :	๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙		
ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเคราะห์สัมพันธภาพนานาชาติ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/๖๐	๓/๖๐
ผู้ตรวจ	นางสินีนัด ดุลยสุข	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	